

Số: /KH-PGD&ĐT

Đắk Song, ngày tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH **Năm an toàn giao thông 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về việc ban hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch “Đảm bảo an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2023” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Giảm tai nạn giao thông từ 05-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022.

Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm.

2. Yêu cầu

Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn huyện; từ cấp huyện đến cấp xã, thôn, ban ngay từ những tháng đầu năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; tuyệt đối tránh hình thức, triệt để thực hành tiết kiệm.

Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Kế hoạch số 49-KH/HU ngày 08/10/2021 của Huyện

ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư khóa XI về tăng 2 cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

2. Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội chính thống và hệ thống thông tin đại chúng.

3. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong khi thi hành công vụ; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

4. Triển khai việc áp dụng ứng dụng báo cáo thông tin tai nạn giao thông trên nền kỹ thuật số nhằm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng và triển khai Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 và trong các dịp cao điểm Lễ 30/4 - 01/5, 02/9, dịp nghỉ hè; phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường- tháng 9/2023”.

Tổ chức lễ ra quân phát động học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về TTATGT năm học 2023-2024.

Phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 năm học 2023-2024; triển khai thực hiện chương trình “Tôi yêu Việt Nam” với trọng tâm là xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục an toàn giao thông trong học đường.

Tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tình hình một số cơ sở giáo dục tại địa bàn phức tạp về giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh.

2. Đối với các cơ sở giáo trên địa bàn huyện

Tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2023-2024 trên nhiều phương tiện và trang thông tin của nhà trường, trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đội, các tiết sinh hoạt lớp, phát thanh măng non và các buổi sinh hoạt ngoại khóa, phát triển công tác truyền thông về an toàn giao thông trên trang Liên đội và Fanpage của Nhà trường,...

Tăng thời lượng giảng dạy an toàn giao thông cho tất cả các bậc học; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng và thực hiện mô

hình “giảng dạy an toàn giao thông trong học sinh tiểu học” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch “Năm an toàn giao thông năm 2023”. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cơ sở giáo dục;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Bùi Tuấn Khang